

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข้อมูลในตลาดแรงงานสหรัฐหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐ ที่ออกมาดีเกินคาด

*ดอลลาร์แข็งค่าและระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ ที่ตลาดเอเชีย หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ เพิ่มความหวังที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวจากภาวะชะลอตัวในไตรมาสแรก

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่ง ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 212,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงสู่ 6.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.51 ซึ่งยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวในไตรมาส 2

*นักวิเคราะห์ในสหรัฐ ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวหนุนคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในกลางปีหน้า และทำให้ตลาดกำลังตื่นตัวรับการเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณจากเฟด หลังข้อมูลออกมาดีขึ้น

*ข้อมูลล่าสุดในตลาดแรงงานสหรัฐ ยังหนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี พุ่งขึ้นและระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน และตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดเหนือระดับ 17,000 จุด

*ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ แต่ระบุว่า พร้อมจะดำเนินการมากกว่านี้ถ้าจำเป็น อย่างไรก็ตาม อีซีบีมีท่าทีเชื่อมั่นว่า มาตรการต่างๆ ที่ออกไปในเดือนก่อน จะช่วยทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และหนุนการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคาร

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.396 บาท
- *08.30 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.40/43 จาก 32.395/405 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.385/435 จาก 32.375/425 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.12/14 จาก 102.18 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3605/07 จาก 1.3610 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังจากตัวเลขสหรัฐเมื่อคืนนี้ออกมาดี ก็ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามา แต่คิดว่าไม่แรงนัก เพราะคืนนี้ตลาดอเมริกาก็หยุด และยังต้องรอดูการเมืองข้างในไปเรื่อยๆ ก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังจากดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเชิงบวกในตลาดแรงงาน ทำให้มีการคาดการณ์มากขึ้น เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ คาดว่า กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ยังคงไม่กว้างนัก เนื่องจากตลาดการเงินสหรัฐจะหยุดทำการในคืนนี้ อีกทั้ง นักลงทุนก็ยังคงรอดูพัฒนาการของปัจจัยการเมืองในประเทศต่อไป โดยให้แนวรับในวันนี้ ไว้ที่ 32.45 และแนวต้านที่ 32.35

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้